

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา^(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังท่านเปล่งคำปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
สำหรับผู้ที่เป็นผู้พิพากษา และแสดงว่าท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต. ซึ่งถ้าผู้พิพากษา โดยเฉพาะผู้พิพากษาศาลที่สูงที่สุด ทำตามคำปฏิญาณนี้
ก็มีหวังว่าประเทศจะอยู่ได้ มีความสงบสุขได้ เพราะว่าต้องมีกฎหมายที่เคร่งครัด และผู้ที่ปฏิบัติ
ที่เข้มแข็ง สำหรับให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข.

ศาลนั้นเป็นองค์กรที่เป็นประกันของความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติ.

ถ้าไม่มีความยุติธรรมในประเทศ คนอยู่ไม่ได้ แล้วก็ถ้าคนอยู่ไม่ได้ มีประเทศชาติก็ไม่มีประโยชน์.
ฉะนั้น ท่านเป็นประกันของความสงบสุขของชาติบ้านเมือง. ความสงบสุขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
สำหรับทุกคน จะเป็นอาชีพใด ๆ ก็ตาม ต้องมีความสงบสุข. ถ้าไม่มีความสงบ ก็ทำงานไม่ได้
มีความอยู่เย็นไม่ได้. ฉะนั้น ก็เห็นได้ว่าท่านเป็นประกันของความสบาย ความสงบของประเทศ.
ก็เลยเห็นว่า ถ้าท่านตั้งใจอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณอย่างเข้มแข็งนั้น ก็รู้ว่าประเทศจะไปได้รอดได้ดี.
โดยเฉพาะศาลฎีกานั้น ก็เป็นองค์กรที่คนเขามองว่าเป็นผู้ที่เป็ประกันของความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประเทศ. ถ้าท่านทำได้ดี คือหมายความว่าท่านทำด้วยความเข้มแข็งนั้น ก็จะทำให้เป็น
ความสำเร็จของแต่ละท่าน.

การทำให้สำเร็จนั้นท่านได้เรียนรู้มา และได้ปฏิบัติมาในฐานะนักกฎหมาย
ในฐานะนักกฎหมายที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษา. ผู้พิพากษานั้นเป็นคนที่จะเป็นประกันของ
ความยุติธรรม. ความยุติธรรมนั้น ถ้าดูว่าเป็นอะไร ยุติก็หยุด หยุดในธรรมะ หยุดในสิ่งที่ดี
ไม่เฉไฉไปทางซ้ายทางขวา ไปตรงไปตรงมา. สำหรับทำอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้ ท่านได้เรียนมา
และสำคัญที่สุดท่านตั้งใจที่จะใช้กฎหมายของกฎหมาย ของความยุติธรรม. ถ้าทำได้แล้ว
ท่านก็ทำสำเร็จในงานที่ท่านตั้งใจจะทำ. ที่ท่านได้ปฏิญาณด้วยความดีอย่างนี้ ก็เชื่อว่า
ท่านจะมีส่วนในการสร้างให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข. แต่ละคนจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุข
มีความเรียบร้อยของบ้านเมือง. ท่านก็จะทำตามหน้าที่ที่ท่านเลือกไว้ที่จะทำ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

(๒) นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ฉะนั้น การที่ท่านได้มาปฎิญาณตน เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าท่านจะได้ทำตามที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น. คือหมายความว่า ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับกับความดี ความตรงไปตรงมา และท่านจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านได้เรียนมาและตั้งใจจะทำ. ฉะนั้น ทุกครั้งที่เห็นผู้พิพากษา โดยเฉพาะศาลฎีกามาปฎิญาณตนว่าจะทำดีทำตรงไปตรงมา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหวังในอนาคตของประเทศ. ถ้าผู้พิพากษาทำดี ประเทศชาติก็อยู่ได้. ฉะนั้น ท่านมีหน้าที่ที่สำคัญมาก และความมุ่งมั่นที่ท่านมีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะได้ทำให้เป็นผู้ที่เป็นประกันของความสงบสุขของบ้านเมือง เท่ากับฝากไว้อยู่กับท่าน. ท่านทำได้ดี ก็เป็นอันว่าท่านจะได้สำเร็จในงานการที่ท่านตั้งใจจะทำ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความตั้งใจนี้ได้ตั้งใจตั้งแต่ต้น ตลอดต่อไป เพื่อให้สำเร็จในงานการของท่าน. แล้วต้องขอขอบใจที่ท่านตั้งใจด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้. ท่านก็เป็นคนที่ได้ทำหน้าที่เต็มที่ ท่านต้องพยายามที่จะทำ ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ให้ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาที่ท่านมี และโดยเฉพาะตามความตั้งใจที่ท่านมี. ตั้งใจก็หมายความว่าตั้งความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่. ถ้าท่านทำหน้าที่ได้ดี ท่านก็มีความสุข ความพอใจในตนเองได้.

ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติในการงานหน้าที่ที่ท่านมีอยู่ตลอดไป ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่. ซึ่งพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้พิพากษาไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เฉพาะในโรงศาล หรือมีหน้าที่ผู้พิพากษา แต่มีหน้าที่เป็นบุคคลที่ดีในประเทศชาติ เป็นตัวอย่างของคนที่ตั้งใจดี. ถ้าทำได้ดี ตั้งใจดีตามที่ท่านตั้งใจไว้ ท่านก็มีความสุขพอใจได้. ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่จะช่วยให้คนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขได้. ก็ต้องขอขอบใจท่านที่ตั้งใจเช่นนี้. ก็ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ตลอดไป ในทุกโอกาส ในทุกขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่. แม้จะไม่ใช่อยู่ในโรงศาล ทุกวัน ทุกเวลา ทุกแห่ง ท่านต้องรักษาความดีของผู้พิพากษา และท่านก็จะได้ทำหน้าที่ ท่านจะมีความสุขพอใจได้. ท่านต้องทำให้ได้ ถ้าไม่ทำก็เท่ากับได้ทำลายส่วนรวม. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด.

ก็ขอขอบใจท่านที่ตั้งใจทำเพื่อความยุติธรรมของบ้านเมือง และขอให้ท่านสำเร็จการที่ได้ทำตามหน้าที่ หรือสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติให้ดีที่สุด. ท่านจะมีความสุขด้วย ไม่ใช่ประเทศไทยได้มีความสุข แต่ที่สำคัญที่สุดคือประเทศชาติจะประสบความสุขได้ และท่านเองก็โดยที่ทำได้โดยตั้งใจที่สุด ท่านจะมีความสุขอย่างยิ่ง. ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอย่างนี้. ก็ขอให้ผู้พิพากษาสามารถจะปฏิบัติให้มีความสำเร็จ ไม่ย่อท้อในงานการ. ก็ขอให้ท่านมีความสุขในงานการของท่าน มีความภูมิใจได้. ก็ขอขอบใจท่านอีกทีที่ท่านตั้งใจอย่างดีเช่นนี้ และให้มีความสำเร็จในงานการ.